
รายงานการประชมุคณะกรรมการสภามหาวิทยาลยั คร้ังที่ ๑๑/๒๕๕๒  วันศุกรที่ ๔  ธันวาคม ๒๕๕๒ หนา ๑ 

รายงานการประชุม 
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภฏัรําไพพรรณ ี

คร้ังท่ี  ๑๑/๒๕๕๒ 
วันศุกรท่ี  ๔  ธันวาคม  ๒๕๕๒  เวลา ๑๒.๐๐ น. 

ณ  หอง ๓๕๔๑๒  ชั้น ๔  อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ   มหาวิทยาลัยราชภฏัรําไพพรรณ ี
 

ผูมาประชุม 
๑. ดร.อาชว  เตาลานนท นายกสภามหาวิทยาลัย ประธานกรรมการ 
๒. ศ.(พิเศษ) ดร.ยุวัฒน  วุฒิเมธ ี อุปนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการ 
๓. ดร.สวัสดิ์  อุดมโภชน ผูทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 
๔. รศ.ดร.พิชนี  โพธารามิก ผูทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 
๕. รศ.เทื้อน  ทองแกว ผูทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 
๖. ศ.ดร.ธรรมศักดิ์  พงศพิชญามาตย ผูทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 
๗. รศ.ดร.วิชัย  แหวนเพชร ผูทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 
๘. นพ.ววิัฒน  สุรพรสวัสดิ์ ผูทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 
๙. นายวิชัย  วัฒนพงศ ผูทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 
๑๐. นายศรัณย  ภทัรพงศ ผูทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 
๑๑. ประธานกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย (ผศ.สิริชัย ประทีปฉาย) กรรมการ 
๑๒. อธิการบดี (รศ.บญัญัติ  สุขศรีงาม) กรรมการ 
๑๓. ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ (ผศ.กนก  จุยคําวงศ) กรรมการ 
๑๔. รศ.ดร.วรวิทย  ชีวาพร ผูแทนผูบริหาร  กรรมการ 
๑๕. นายปฏิคม  ทองจริง ผูแทนผูบริหาร กรรมการ 
๑๖. ผศ.ละเมียด  ควรประสงค ผูแทนคณาจารย กรรมการ 
๑๗. รศ.ทรงศักดิ์  มิ่มกระโทก ผูแทนคณาจารย กรรมการ 
๑๘. ผศ.วารินทร  สุภาภรณ ผูแทนคณาจารย กรรมการ 
๑๙. นายธงชัย  ศรีเบญจโชติ ผูแทนคณาจารย กรรมการ 
๒๐. รองอธิการบดีฝายกิจการสภามหาวิทยาลัย (ผศ.อุรพงศ  คันธวัลย) เลขานุการ 

ผูไมมาประชมุ  (ติดภารกิจ /ไปราชการ) 
๑. ศ.ดร.สิริวัฒน  วงษศิริ ผูทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 
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ผูเขารวมประชุม 
๑. ผศ.ไวกณูฑ  ทองอราม รองอธิการบดีฝายบริหาร 
๒. ผศ.ปาริชาติ  หงสเกียรติขจร รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา 
๓. ผศ.วีระวัฒน  พัฒนกุลชัย รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา 
๔. ผศ.ทัศนัย  ขัตติยวงษ ผูชวยอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา 
๕. ผศ.อํานวย  บญุศรี คณบดคีณะครศุาสตร 
๖. รศ.พอพันธ  สุทธิวัฒนะ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมฯ 
๗. รศ.บรรจบ  วงษพิพัฒนพงษ คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
๘. ดร.โชติ  เนืองนันท คณบดีคณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ี
๙. น.ส.อรสา  ออนถาวร รักษาการผูอํานวยการสํานักงานอธิการบด ี
๑๐. นายเดชา  วงษแกว รองคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมฯ 
๑๑. นายนาวี  เปลีย่วจติร รองคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมฯ 
๑๒. วาที่ ร.ต.วยากร  อุดมโภชน รองคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมฯ 
๑๓. ผศ.ฉวี  สิงหาด รองคณบดีคณะวิทยาการจดัการ 
๑๔. วาที่ ร.ต.เอกชยั กิจเกษาเจรญิ ร.น. รองผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
๑๕. นายสกล  กิจจริต หัวหนางานประชาสัมพันธ 
๑๖. น.ส.ศศิรกร  อิศรางกูร ณ อยธุยา ผูปฏิบัติหนาที่งานประชุมสภามหาวิทยาลยั 
๑๗. น.ส.เบญจวรรณ  ลินจงวัชรกุล ผูปฏิบัติหนาที่งานประชุมสภามหาวิทยาลยั 

เร่ิมประชุมเวลา  ๑๒.๐๐  น. 

วาระท่ี  ๑ เร่ืองท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
 ๑.๑ การเขาพบ พลอากาศเอกกําธน สินธวานนท องคมนตรี 
  ดร.อาชว  เตาลานนท  นายกสภามหาวิทยาลัยแจงใหทราบวา พลอากาศเอกกําธน 
สินธวานนท องคมนตรี ในฐานะประธานกรรมการที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี                
ไดมีกําหนดนัดหมายใหคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยและคณะผูบริหารของมหาวิทยาลัย เขาพบ            
ในวันอังคารที่   ๑๕  ธันวาคม  ๒๕๕๒  เวลา  ๑๓ .๓๐  น .  ณ ทําเนียบองคมนตรี  วังสราญรมย 
กรุงเทพมหานคร เพื่อปรึกษาหารือเรื่องแนวคิดและนโยบายการขยายสาขาวิชาการพยาบาลและการแพทย 
 ๑.๒ แตงตั้งคณะทํางานพัฒนาระบบสภามหาวิทยาลัย 
  ดร.อาชว  เตาลานนท  นายกสภามหาวิทยาลัยแจงใหทราบวาไดมอบหมายให              
รศ.เทื้อน ทองแกว กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ  เปนตัวแทนการเขารวมประชุมสัมมนา 
เร่ือง Franco – Seminar on University Governance : Global Trends and Good Practices in University 
Governance ๒๓ - ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ ณ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพมหานคร (เอกสาร
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ประกอบการชี้แจง) ซ่ึงเปนการใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหาร ดังนั้น เพื่อใหมหาวิทยาลัยและ           
สภามหาวิทยาลัยมีประสิทธิภาพ ดําเนินไปอยางสอดคลอง ขอเสนอใหแตงตั้งคณะทํางานพัฒนาระบบ
สภามหาวิทยาลัย โดย รศ.เทื้อน ทองแกว เปนประธานกรรมการ และ นพ.วิวัฒน สุรพรสวัสดิ์ เปน           
รองประธานกรรมการ สําหรับกรรมการมอบใหประธานพิจารณาตามความเหมาะสม 
 ๑.๓ การพิจารณาคํารองทุกขของคณบดีคณะนิติศาสตร 
  ดร.อาชว  เตาลานนท  นายกสภามหาวิทยาลัย แจงใหทราบวา คณบดีคณะนิติศาสตร
ไดมีหนังสือที่  นต ๑๙๗/๒๕๕๒  ลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๒  เร่ือง ขอทราบขอเท็จจริงกรณี
กลาวหา นายจรัส  วีสุวรรณ  แกไขเปลี่ยนแปลงเอกสารราชการ โดยไดรับหนังสือฉบับดังกลาว เมื่อวันที่ 
๓ ธันวาคม ๒๕๕๒ จึงพิจารณาสงเรื่องใหคณะกรรมการอุทธรณและรองทุกข (ก.อ.ร.) ดําเนินการ
พิจารณาขอเท็จจริงเกี่ยวกับคํารองทุกขขางตน โดยสรุปใหความเห็นและขอเสนอแนะที่เปนกลาง              
และเปนธรรมตามระเบียบ และแจงใหสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตามขอสรุปของคณะกรรมการอุทธรณ
และรองทุกข (ก.อ.ร.) เพื่อลงมติและสงความคิดเห็นตามมติของสภามหาวิทยาลัยใหกับคณบดี             
คณะนิติศาสตรตอไป 
 ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ 
 มต ิ รับทราบ 

วาระท่ี  ๒ เร่ืองท่ีอธิการบดีแจงใหท่ีประชุมทราบ 
 ๒.๑ งานวันสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี  ครบ ๑๐๕ ป 
  รศ.บัญญัติ  สุขศรีงาม อธิการบดีกลาวเรียนเชิญคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย
รวมงานวันสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ ๑๐๕ ป ระหวางวันที่ ๑๙ - ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๒                
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี และขอเชิญเฝารับเสด็จ พระเจาวรวงศเธอพระองคเจาโสมสวลี 
พระวรราชาทินัดดามาตุ องคประธานในพิธีเปดอาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติ ครบ ๖๐ ป 
และทรงวางพานพุมถวายสักการะพระบรมพระบรมราชินยานุสาวรีย สมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี 
พระบรมราชินีในรัชกาลที่ ๗ ในวนัจันทรที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๒ ณ วังสวนบานแกว 

 ๒.๒ พระราชกฤษฎีกา  วาดวย  ปริญญาในสาขาวิชา  อักษรยอสําหรับสาขาวิชา              
ครุยวิทยฐานะ  เข็มวิทยฐานะ  และครุยประจําตําแหนงของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี                     
พ.ศ. ๒๕๕๒ 
  รศ.บัญญัติ  สุขศรีงาม อธิการบดี แจงใหทราบวา พระราชกฤษฎีกา วาดวย ปริญญา
ในสาขาวิชา อักษรยอสําหรับสาขาวิชา  ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจําตําแหนงของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  พ.ศ. ๒๕๕๒ ไดประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลมที่ ๑๒๖ ตอนท่ี          
๘๖ ก วันที่  ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๒  มีผลบังคับใชตั้งแตวันที่  ๒๑  พฤศจิกายน  ๒๕๕๒  เปนตนไป 
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 ๒.๓ บัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษา  ประจําปการศึกษา ๒๕๕๑ – ๒๕๕๒ 
  รศ.บัญญัติ  สุขศรีงาม อธิการบดี แจงใหทราบวา บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา ประจําป
การศึกษา ๒๕๕๑ – ๒๕๕๒ ระดับปริญญาตรี จํานวน ๑,๗๙๐ คน ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต              
จํ านวน   ๒๒๐  คน  และระดับปริญญาโท  จํ านวน  ๕๐ คน โดยมีกํ าหนดการรายงานตัว เพื่ อ                         
เขารับพระราชทานปริญญา  ระหวางวันที่  ๑๒ - ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๒ นี้ 

 ๒.๔ จํานวนนักศึกษาภาคปกติ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๓ 
  รศ.บัญญัติ  สุขศรีงาม อธิการบดี แจงใหทราบวา รองอธิการบดีฝายวิชาการและ
คณะทํางานไดดํา เนินการรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ  ประจําปการศึกษา  ๒๕๕๓  โดยการ
ประชาสัมพันธ  เชิ ง รุกและรับสมัครตรง  ณ  โรง เรี ยนต า งๆ  ในภาคตะวันออกและภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือบางสวน ขณะนี้ไดมีการรับสมัครนักศึกษาแลวจํานวนประมาณ ๑,๘๐๐ คน โดย
คาดหมายวาจะมีผูเขามาเรียนจริงในหาวิทยาลัยไมต่ํากวา ๑,๕๐๐ คน 
 ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ 
 มต ิ รับทราบ 

วาระท่ี  ๓ รับรองรายงานการประชุม  คร้ังท่ี ๑๐/๒๕๕๒  วันศุกรท่ี ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ 
 ผศ .อุรพงศ   คันธวัลย   เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  นําเสนอรายงานการประชุม
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย คร้ังที่ ๑๐/๒๕๕๒  วันศุกรที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ (ดังเอกสาร
ประกอบการชี้แจง) 
 ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุม 
 มต ิ ๑. ใหแกไขมติที่ประชุมวาระที่ ๕.๓  เปนดังนี้ 

“มติ   เห็นชอบในหลักการ  โดยใหศึกษาแนวทางการจัดตั้ ง                    
คณะพยาบาลศาสตรและนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อประกอบการพิจารณาตอไป” 
  ๒. แกไขแลว  รับรองรายงานการประชุม คร้ังที่  ๑๐/๒๕๕๒ 

วาระท่ี  ๔ เร่ืองสืบเนื่อง 
 ผศ.อุรพงศ คันธวัลย  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นําเสนอเรื่องสืบเนื่อง จํานวน                   
๒๓  เร่ือง  โดยดําเนินการแลวเสร็จ  ๖  เร่ือง  อยูระหวางการดําเนินการ  ๑๗  เร่ือง  ซ่ึงมีเร่ืองสําคัญ                   
ที่นําเสนอ  ดังนี้ 

 ๔.๑ การแกปญหาของนักศึกษาที่มีปญหาการลงทะเบียน 
  รศ.บัญญัติ  สุขศรีงาม  อธิการบดี  นําเสนอการแกปญหานักศึกษาที่มีปญหา                  
การลงทะเบียน  เนื่องจากมีนักศึกษาที่มีปญหาทางการเงิน ไมสามารถลงทะเบียนได แตไดเขาเรียน



รายงานการประชมุคณะกรรมการสภามหาวิทยาลยั คร้ังที่ ๑๑/๒๕๕๒  วันศุกรที่ ๔  ธันวาคม ๒๕๕๒ หนา ๕ 

ตลอดภาคเรียน และอาจารยใหผลการเรียนแลว มาขอลงทะเบียนในภาคเรียนตอมา สวนบางราย          
มีเหตุผลอ่ืนโดยยังไมไดชําระเงินคาลงทะเบียน 
  ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้ังที่ ๔/๒๕๕๒ วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๒             
ไดมีมติที่ประชุมใหมหาวิทยาลัยจัดทําประกาศมหาวิทยาลัย วาดวย การลงทะเบียนของนักศึกษา               
โดยมีขอความที่ชัดเจนถึงขั้นตอน ระยะเวลา เพื่อใหนักศึกษาสามารถปฏิบัติตมไดอยางถูกตอง นั้น
มหาวิทยาลัยไดจัดทําประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี เร่ือง กําหนดการลงทะเบียนและ               
แนวปฏิบัติในการลงทะเบียนเรียบรอยแลว   

 ประเด็นเสนอ เพื่อรับทราบ 
 มต ิ รับทราบ 

 ๔.๒ การขอแกไขการอนุ มัติ ใหปริญญานิติศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชานิติศาสตร                
เกียรตินิยมอันดับ ๒ 

 ประเด็นเสนอ เพื่อรับทราบ 
 มต ิ ใหถอนวาระ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการอํานวยการสภามหาวิทยาลัย 
คร้ังที่ ๑๑/๒๕๕๒ วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๒ เนื่องจากเปนเรื่องสืบเนื่องจากวาระที่ ๔.๑ 

 ๔.๓ ภาระงานของผูดํารงตาํแหนงเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

 ประเด็นเสนอ เพื่อรับทราบ 
 มต ิ รับทราบ 

 ๔.๔ การพิจารณาปดหลักสูตร  ประจําปการศึกษา ๒๕๕๓ 

 ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา 
 มต ิ ใหถอนวาระ และใหนําเสนอในครั้งตอไป 

 ๔.๕ การดํารงตําแหนงกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร 
  รศ .บัญญัติ   สุขศรี งาม  อธิการบดี  นํ า เสนอการดํ ารงตํ าแหนงกรรมการ                 
สภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้ังที่ ๑๐/๒๕๕๒  วันที่ 
๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ ไดมีมติใหอธิการบดีนําเรื่องการดํารงตําแหนงกรรมการสภามหาวิทยาลัยจาก          
ผูดํารงตําแหนงบริหาร ในกรณีของคณบดีคณะนิติศาสตรหารือไปยังคณะกรรมการกฤษฎีกาอีกครั้ง 
  มหาวิทยาลัยไดมีหนังสือที่ ศธ ๐๕๕๒.๐๑/๑๕๕ ลงวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ 
แจงขอหารือเร่ืองการดํารงตําแหนงกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร ถึงสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาแลว 

 ประเด็นเสนอ เพื่อรับทราบ 
 มต ิ รับทราบ 
 



รายงานการประชมุคณะกรรมการสภามหาวิทยาลยั คร้ังที่ ๑๑/๒๕๕๒  วันศุกรที่ ๔  ธันวาคม ๒๕๕๒ หนา ๖ 

 ๔.๖ โครงการจัดตัง้สํานักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏราํไพพรรณี 
 ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา 

 มต ิ ใหถอนวาระ  เพื่อปรับปรุงรายละเอียดเพิ่มเติม 

 ๔.๗ โครงการแผนธุรกิจแปลงยางพาราแกงหางแมว คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
  รศ.บัญญัติ สุขศรีงาม อธิการบดี นําเสนอโครงการแผนธุรกิจแปลงยางพารา                
แกงหางแมว คณะเทคโนโลยีการเกษตร ฉบับปรับปรุงตามมติสภามหาวิทยาลัย (ดังเอกสาร
ประกอบการชี้แจง) 

 ประเด็นเสนอ เพื่อรับทราบ 
 มต ิ ใหถอนวาระ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการอํานวยการสภามหาวิทยาลัย 
คร้ังที่ ๑๑/๒๕๕๒ วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๒ เนื่องจากสภามหาวิทยาลัยไดพิจารณา และมีมติเห็นชอบ
แลว ดังนั้นใหดําเนินการนําเสนอขออนุมัติกับมหาวิทยาลัยตอไป 

 ๔.๘ กรณีการถูกฟองคดปีกครองหมายเลขดํา ท่ี ๑๘๓/๒๕๕๒ ของศาลปกครองระยอง 
  รศ.บัญญัติ  สุขศรีงาม อธิการบดี นําเสนอกรณีการถูกฟองคดีปกครองหมายเลขดํา  
ที่ ๑๘๓/๒๕๕๒  ของศาลปกครองระยอง ซ่ึงสภามหาวิทยาลัยจะตองสงเรื่องใหพนักงานอัยการฝายคดี
ปกครองระยองเปนผูดําเนินการเกี่ยวกับคดีทั้งหมด สภามหาวิทยาลัยไดมีหนังสือที่ ศธ ๐๕๕๒/ว ๐๒๗๔ 
ลงวันที่  ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ เร่ือง รับรองมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้ังที่ ๑๐/๒๕๕๒ วาระที่ 
๘.๑ กรณีการถูกฟองคดีปกครองหมายเลขดํา  ที่ ๑๘๓/๒๕๕๒ ของศาลปกครองระยอง   เพื่อ              
ใหคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี รับรองมติที่ประชุมของกรณีขางตน                            
โดยคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยไดรับรองมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้ังที่ ๑๐/๒๕๕๒ วันที่                
๖  พฤศจิกายน ๒๕๕๒ ใหมีมติดังนี้ “สภามหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีมอบอํานาจใหอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีเปนผูดําเนินการเกี่ยวกับคดีปกครองหมายเลขดํา ที่ ๑๘๓/๒๕๕๒              
ของศาลปกครองระยอง ทั้งหมด” 

 ประเด็นเสนอ เพื่อรับทราบ 
 มต ิ รับทราบ 

 ๔.๙ รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ               
รําไพพรรณี ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๒ 

  นพ.วิวัฒน  สุรพรสวัสดิ์  ประธานกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลงาน
มหาวิทยาลัย อธิการบดีและคณบดี นําเสนอรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๒ 

 ประเด็นเสนอ เพื่อรับทราบ 
 มต ิ ใหถอนวาระ  และนําเสนอในครั้งตอไป 



รายงานการประชมุคณะกรรมการสภามหาวิทยาลยั คร้ังที่ ๑๑/๒๕๕๒  วันศุกรที่ ๔  ธันวาคม ๒๕๕๒ หนา ๗ 

วาระท่ี  ๕ เร่ืองหารือเชิงนโยบาย 
 - ไมมี - 

วาระท่ี  ๖ เร่ืองท่ีเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา 

 ๖.๑ การสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

 ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา 
 มต ิ ใหถอนวาระ  และนําเสนอในครั้งตอไป 

 ๖.๒ การเปดขยายชั้นเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 

 ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา 
 มต ิ ใหถอนวาระ  และนําเสนอในครั้งตอไป 

 ๖.๓ โครงการรับนักศึกษาผูมีความสามารถพิเศษดานกีฬาและดนตรี 
 ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา 

 มต ิ ใหถอนวาระ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการอํานวยการสภามหาวิทยาลัย 
คร้ังที่ ๑๑/๒๕๕๒ วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๒  เนื่องจากมหาวิทยาลัยยังไมมีแผนงบประมาณสําหรับ
โครงการนี้ 
 ๖.๔ ขออนุมัติงบคงคลังกอสรางลูว่ิงและสนามฟุตบอล 

 ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา 
 มต ิ ใหถอนวาระ  และนําเสนอในครั้งตอไป 
 ๖.๕ โครงการเปลี่ยนชื่อคณะวิศวกรรมศาสตร 

  ผศ.อุรพงศ  คันธวัลย  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นําเสนอโครงการเปลี่ยนชื่อ             
คณะวิศวกรรมศาสตร (ดังเอกสารประกอบการชี้แจง) 

 ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา 
 มต ิ เห็นชอบใหเปลี่ยนชื่อเปนคณะวิศวกรรมศาสตร 

 ๖.๖ หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 
(หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๕๒) 
  ผศ.อุรพงศ  คันธวัลย  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นําเสนอหลักสูตรศิลปกรรม ศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๕๒) (ดังเอกสารประกอบการชี้แจง) 
 ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา 

มต ิ ๑.   เห็นชอบหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาออกแบบ
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๕๒) 

๒. หลักสูตรนี้ไดรับปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศป.บ.) 
๓. ใหเปดสอนตั้งแตภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๒  เปนตนไป 



รายงานการประชมุคณะกรรมการสภามหาวิทยาลยั คร้ังที่ ๑๑/๒๕๕๒  วันศุกรที่ ๔  ธันวาคม ๒๕๕๒ หนา ๘ 

 ๖.๗ การดําเนินงานตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
 ผศ.อุรพงศ   คันธวัลย   เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นําเสนอการดํา เนินงาน                      
ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ (ดังเอกสารประกอบการชี้แจง)  
 ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา 
 มต ิ เห็นชอบการดําเนินงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ  ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
 ๖.๘ การสรรหาคณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
  ผศ.อุรพงศ  คันธวัลย  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นําเสนอการสรรหาคณบดี               
คณะวิทยาการจัดการ 
  เพื่อใหสภามหาวิทยาลัยพิจารณาคัดเลือกผูสมควรดํารงตําแหนงจากรายชื่อบุคคล
ตามประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาการจัดการ เร่ือง ผลการหยั่งเสียงสรรหาคณบดี 
คณะวิทยาการจัดการ ลงวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๒ ดังนี้ 
  หมายเลข   ๑ นายนนธวัช  ผลวัฒนา 
  หมายเลข  ๒ ดร.โกศล อินทวงศ 
 ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา 
 มต ิ เห็นชอบใหแตงตั้ ง   ดร .โกศล   อินทวงศ   ดํารงตําแหนงคณบดี                
คณะวิทยาการจัดการ ตั้งแตวันที่  ๘  ธันวาคม  ๒๕๕๒ เปนตนไป 

วาระท่ี  ๗ เร่ืองท่ีเสนอใหท่ีประชุมทราบ 
 ๗.๑ กิจกรรมของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี   
 ผศ . อุ รพงศ   คันธวัลย   เลขานุการสภามหาวิทยาลั ย  นํ า เสนอ  กิจกรรม                         
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ประจําเดือนตุลาคม ๒๕๕๒  จํานวน  ๒๓  กิจกรรม   (ดังเอกสาร
ประกอบการชี้แจง) 
 ประเด็นเสนอ เพื่อรับทราบ 
 มต ิ รับทราบ 

 ๗.๒ รายรับรายจายเงินงบประมาณแผนดินและเงินนอกงบประมาณ  และงบดุลประจําป พ.ศ. ๒๕๕๒ 
 ผศ.อุรพงศ  คันธวัลย  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  ขออนุญาตให น.ส.มณฑา                
วงษเจริญ  หัวหนาหนวยงานการเงิน นําเสนอ สรุปรายรับรายจายเงินงบประมาณแผนดินและ                     
เงินนอกงบประมาณ ประจําเดือนตุลาคม ๒๕๕๒  และงบดุลประจําป พ.ศ. ๒๕๕๒ (ดังเอกสาร
ประกอบการชี้แจง) 
 ประเด็นเสนอ เพื่อรับทราบ 



รายงานการประชมุคณะกรรมการสภามหาวิทยาลยั คร้ังที่ ๑๑/๒๕๕๒  วันศุกรที่ ๔  ธันวาคม ๒๕๕๒ หนา ๙ 

 มติ รับทราบ โดยนําเสนอการเปรียบเทียบงบดุลประจําป พ.ศ. ๒๕๕๑              
กับ งบดุล ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๒ ดวย 

 ๗.๓ รายรับรายจายเงินนอกงบประมาณของงานจัดเก็บและหารายได 
 ผศ.อุรพงศ  คันธวัลย  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นําเสนอ สรุปรายรับรายจาย             
ที่งานจัดเก็บและหารายไดดําเนินการ ประจําเดือนกันยายนและตุลาคม  ๒๕๕๒ (ดังเอกสาร
ประกอบการชี้แจง) 
 ประเด็นเสนอ เพื่อรับทราบ 
 มต ิ รับทราบ 

 ๗.๔ คําสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 
 ผศ.อุรพงศ  คันธวัลย  เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนําเสนอ คําสั่งสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏรําไพพรรณี จํานวน  ๒  คําสั่ง    ที่ไดดําเนินการแลว  ดังนี้  
 ๑) คําสั่งฯ ที่ ๔๘/๒๕๕๒ เร่ือง  แตงตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคล (ก.บ.ม.) 
 ๒) คําสั่งฯ ที่ ๔๙/๒๕๕๒ เร่ือง  แตงตั้งรองอธิการบดีฝายกิจการสภามหาวิทยาลัย 
 ประเด็นเสนอ เพื่อรับทราบ 
 มต ิ รับทราบ 

 ๗.๕ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 
 ผศ.อุรพงศ  คันธวัลย  เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนําเสนอ ประกาศมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏรําไพพรรณี  จํานวน  ๔  ฉบับ ที่ไดดําเนินการแลว  ดังนี้  
 ๑) ประกาศฯ เร่ือง การจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัย (โครงการจัดตั้ง) 
 ๒) ประกาศฯ เร่ือง การจัดตั้งคณะวิทยาการคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(โครงการจัดตั้ง) 
 ๓) ประกาศฯ เร่ือง การจัดตั้งคณะนิเทศศาสตร (โครงการจัดตั้ง) 
 ๔) ประกาศฯ เร่ือง การจัดตั้งสํานักบริการวิชาการ (โครงการจัดตั้ง) 
 ประเด็นเสนอ เพื่อรับทราบ 
 มต ิ รับทราบ 

 ๗.๖ ประกาศคูมือจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย พ.ศ. ๒๕๕๒ 
  ผศ.อุรพงศ  คันธวัลย  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นําเสนอประกาศคูมือ
จรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย พ.ศ. ๒๕๕๒  (ดังเอกสารประกอบการชี้แจง) 
 ประเด็นเสนอ เพื่อรับทราบ 
 มต ิ รับทราบ 
 



รายงานการประชมุคณะกรรมการสภามหาวิทยาลยั คร้ังที่ ๑๑/๒๕๕๒  วันศุกรที่ ๔  ธันวาคม ๒๕๕๒ หนา ๑๐ 

 ๗.๗ การปรับเปล่ียนเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 
  ผศ.อุรพงศ  คันธวัลย  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นําเสนอการปรับเปลี่ยน
เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี (ดังเอกสารประกอบการชี้แจง) 
 ประเด็นเสนอ เพื่อรับทราบ 
 มต ิ รับทราบ 

๗.๘ กําหนดการงานวันสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณีครบ ๑๐๕ ป 
 ผศ.อุรพงศ  คันธวัลย  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นําเสนอกําหนดการงาน                  

วันสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณีครบ ๑๐๕ ป (ดังเอกสารประกอบการชี้แจง) 

 ประเด็นเสนอ เพื่อรับทราบ 
 มต ิ รับทราบ 

๗.๙ กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้ังท่ี ๑๒/๒๕๕๒ 

 ผศ.อุรพงศ  คันธวัลย  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นําเสนอการยกเลิกกําหนดการ
ประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้ังที่ ๑๒/๒๕๕๒ วันศุกรที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๒ โดยการประชุมครั้งตอไป
จะเปนการประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้ังที่ ๑/๒๕๕๓ วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๓ เวลา ๑๒.๐๐ น. เปนตน
ไป ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติ ครบ ๖๐ ป มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 
 ประเด็นเสนอ เพื่อรับทราบ 
 มต ิ รับทราบ 

 ๗.๑๐ กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย  ประจําป  พ.ศ. ๒๕๕๓  
  ผศ.อุรพงศ  คันธวัลย  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นําเสนอกําหนดการประชุมสภา
มหาวิทยาลัย  ประจําป  พ.ศ. ๒๕๕๓   (ดังเอกสารประกอบการชี้แจง) 
 ประเด็นเสนอ เพื่อรับทราบ 
 มต ิ รับทราบ 

วาระท่ี  ๘ เร่ืองอ่ืนๆ 
 ๘.๑ การแตงตั้งรักษาราชการแทนคณบดี 
  รศ.บัญญัติ  สุขศรีงาม อธิการบดี นําเสนอการแตงตั้งรักษาราชการแทนคณบดี          
คณะนิเทศศาสตร และคณบดีคณะวิทยาการคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา 
 มต ิ เห็นชอบใหแตงตั้ง 

๑. รศ.บัญญัติ สุขศรีงาม อธิการบดี รักษาราชการแทนคณบดีคณะนิเทศศาสตร 
ตั้งแตวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๒ เปนตนไป 

๒. รศ.ดร.วรวิทย  ชีวาพร รองอธิการบดีฝายวิชาการ รักษาราชการแทน
คณบดีคณะวิทยาการคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ ตั้งแตวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๒ เปนตนไป 



รายงานการประชมุคณะกรรมการสภามหาวิทยาลยั คร้ังที่ ๑๑/๒๕๕๒  วันศุกรที่ ๔  ธันวาคม ๒๕๕๒ หนา ๑๑ 

 ๘.๒ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี เร่ือง การเก็บเงินคากิจกรรม              
และคาบํารุงกีฬานักศึกษา 
  รศ.บัญญัติ  สุขศรีงาม อธิการบดี นําเสนอ(ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ        
รําไพพรรณี เร่ือง การเก็บเงินคากิจกรรมและคาบํารุงกีฬานักศึกษา (ดังเอกสารประกอบการชี้แจง) 
 ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา 
 มต ิ ใหถอนวาระ  และนําเสนอในครั้งตอไป 

 ๘.๓ แผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement plan) ประจําปการศึกษา ๒๕๕๒ ปงบประมาณ ๒๕๕๓ 
  รศ.บัญญัติ  สุขศรีงาม  อธิการบดี นําเสนอแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement plan) 
ประจําปการศึกษา ๒๕๕๒ ปงบประมาณ ๒๕๕๓ (ดังเอกสารประกอบการชี้แจง) 
 ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา 
 มต ิ เห็นชอบแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement plan) ประจําปการศึกษา ๒๕๕๒ 
ปงบประมาณ ๒๕๕๓ 

 ๘.๔ (ราง) แผนพัฒนามหาวิทยาลัย ๔ ป ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ – ๒๕๕๖ 
  รศ.บัญญัติ  สุขศรีงาม อธิการบดี นําเสนอ (ราง) แผนพัฒนามหาวิทยาลัย ๔ ป 
ปงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๓ – ๒๕๕๖ (ดังเอกสารประกอบการชี้แจง) 
 ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา 
 มต ิ เห็นชอบ (ราง) แผนพัฒนามหาวิทยาลัย ๔ ป ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ - ๒๕๕๖ 

เลิกประชุมเวลา  ๑๗.๐๐  น. 

 
.......................................... 

(ผศ.อุรพงศ  คันธวัลย) 
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

ผูบันทึกการประชุม 


